

## Uống cà-phê và trà thảo mộc xuyên có thể giảm nguy cơ đột quỵ

T&#225;c Gi&#7843;: Sài Gòn Echo S&#u T&#m  
Th&#7913; S&#225;u, 06 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2009 12:32

---

Đây là tin mừng cho những ai thích uống cà-phê hoặc trà: Hai cốc nghiên cứu mới cho thấy rằng cả hai thức uống này đều có thể làm giảm nguy cơ lên cơn đột quỵ.

Khi mức tiêu thụ cà-phê càng cao thì nguy cơ lên cơn đột quỵ càng giảm, theo lời Bác Sĩ David Liebeskind, tác giả của một cuộc nghiên cứu về cà-phê và cũng là giáo sư khoa thần kinh tại trường đại học University of California, Los Angeles.

Bác Sĩ Liebeskind đã tiến hành giá trị liên quan giữa tiêu thụ cà-phê và chứng đột quỵ bằng cách khảo sát những số liệu từ cuộc nghiên cứu toàn quốc về sức liên hệ giữa dinh dưỡng và sức khỏe tên là "Third National Health and Nutrition Examination Survey," được thực hiện từ năm 1988 tới năm 1994. Ông chú trọng vào 9,384 người trên 40 tuổi ở những vùng xuyên uống cà-phê. Trong số đó có 500 người (tức là khoảng 5%) được bác sĩ cho biết họ đã lên cơn đột quỵ. Và 2,793 người (tức là 29.8%) đã báo cáo họ có triệu chứng về đột quỵ hoặc "tiểu đột quỵ" (mini-stroke: cơn đột quỵ nhỏ vì đang mất tạm thời bộ phận).

Khi xét tới sự liên hệ giữa đột quỵ và tiêu thụ cà-phê, Bác Sĩ Liebeskind nhận thấy mức uống cà-phê của những người nói trên càng cao thì họ càng giảm nguy cơ lên cơn đột quỵ hoặc tiểu đột quỵ. Ông nhận thấy những người uống từ 6 li cà-phê trở lên mỗi ngày thì có 2.9% nguy cơ đột quỵ, trong khi những người chỉ uống 1 hoặc 2 li mỗi ngày thì có tới 5% nguy cơ.

Những kết quả nghiên cứu đã được trình bày trong cuộc hội thảo 2009 International Stroke Conference ở San Diego của Hiệp hội American Stroke Association hôm 19 Tháng Hai.

Cuộc khảo sát về cà-phê mới nhất này đã được thực hiện dựa trên dữ liệu từ cuộc nghiên cứu đã xuất bản trong số Tháng Hai 2009 của tạp chí Circulation (Tuần Hoàn). Cuộc khảo sát này nhận thấy những người không hút thuốc lá tiêu thụ cà-phê trong thời gian lâu dài thì giảm nguy cơ lên cơn đột quỵ. Đi đến tận kết luận đó, các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 83,000 người không có triệu chứng liên quan tới đột quỵ, bệnh tim, tiểu đường, hoặc ung thư, đã tham gia một cuộc khảo sát trong năm 1980.

Hơn nhận thấy nguy cơ đột quỵ giảm 20% cho những người uống từ 4 li cà-phê trở lên mỗi ngày, và giảm 12% cho những người bà đã uống từ 5 tới 7 li cà-phê mỗi tuần.

## Uống cà-phê và trà xanh có thể giảm nguy cơ đột quỵ

T&#225;c Gi&#7843;: Sài Gòn Echo S&#u T&#m

Th&#7913; S&#225;u, 06 Th&#225;ng 3 N&#259;m 2009 12:32

---

Những người uống trà xanh cũng được hưởng lợi ích từ trà, theo một cuộc nghiên cứu cũng được trình bày tại cuộc hội thảo nói trên ở San Diego.

Những người uống 3 li trà trở lên mỗi ngày thì giảm được 21% nguy cơ lên cơn đột quỵ so với những người chỉ uống 1 li mỗi ngày, theo cuộc nghiên cứu của Bác Sĩ Lenore Arab, giáo sư y khoa tại trường đại học University of California, Los Angeles. Bà đã tiến hành một cuộc phân tích qui mô, bao gồm kết quả từ 9 cuộc nghiên cứu liên quan tới 4,378 ca đột quỵ trong số hơn 194,000 người, đa số ở Á Châu. Những người này uống trà đen và trà xanh, trong đó có cả chất caffeine giống như cà-phê.

Bác Sĩ Arab nói rằng kết quả từ cuộc phân tích của bà cho thấy mức tiêu thụ trà càng cao thì nguy cơ đột quỵ càng giảm, và “chúng tôi nhận thấy trong một số cuộc nghiên cứu đều có sự liên hệ như vậy.”

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng người ta chưa biết rõ tại sao sự tiêu thụ trà giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Một số người cho rằng có lẽ vì trà có chứa những chất chống viêm sưng. Trong trà đen và trà xanh có một chất amino acid tên là theanine, có lẽ chất này giúp bảo vệ não. (n.m.)